



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการรายวัน มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนครอบครองกัญชาผ่าน <a href="https://www.cbd-oss.org">https://www.cbd-oss.org</a> ตั้งแต่ 13 พ.ค. - 21 พ.ค. ว่า ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียน 5,037 ราย รอลงทะเบียนอีก 25,713 ราย ซึ่งข้อมูลลงทะเบียนจะเก็บไว้เป็นความลับ ผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชาไม่ต้องวิตกว่าจะถูกจับ ที่สำคัญจะช่วยให้ผู้ที่ลงทะเบียนมีเวลาอย่างน้อยอีก 90 วัน ในการเตรียมเอกสารหลักฐานไปแจ้งครอบครองต่อ ออย. หรือ สสจ. และตัวเลขที่ลงทะเบียนนี้จะช่วยให้ออก. และ สธ. ได้เตรียมจัดหาหรือสำรองกัญชาที่ถูกกฎหมายมาช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป มีรายงานว่า ในวันที่ 16 พ.ค. เวลา 10.00 น. นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด ออก. และ นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.ออก. จะแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ที่อาคารอำนวยการ ออก.
ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงความคืบหน้าการแจกน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา ว่า วันที่ 16 พ.ค. กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาว่า น้ำมันกัญชาสูตรอ.เดชา จัดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ ซึ่งขณะนี้มีคนมาลงชื่อเพื่อขอรับน้ำมันกัญชาที่มูลนิธิชีววิถีกว่า 20,000 คน หากไม่ได้รับการรับรองจะทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายได้ หรือหากกรมฯ เห็นว่าการสกัดของ อ.เดชาเป็นวิธีสมัยใหม่ ก็อาจเสนอให้ปรับวิธีการสกัดเป็นแบบพื้นบ้านตามเกณฑ์ของกรมฯ ได้ ส่วนการวิจัยน้ำมันกัญชา ของ อ.เดชา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขณะนี้ยื่นเสนอคกก.จริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ และต้องผ่านการอนุมัติโครงการวิจัยจาก ออย. ด้วย
ช่อง 3	-เสนอข่าว ช่วงนี้มีผู้มาลงทะเบียนครอบครองกัญชาเพิ่มขึ้นเนื่องจากใกล้ครบกำหนด โดย ออย.ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 21 พ.ค.นี้ และขยายให้ลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. โดยมีผู้ป่วยวัย 65 ปี ชาวบ้านไผ่ใหญ่ จ.อุบลราชธานี เป็นตัวอย่างของการใช้กัญชารักษา มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย หลังหมดทางรักษาแผนปัจจุบัน ทำให้สุขภาพฟื้นคืนกลับมาและสามารถพูดได้ปกติ ด้าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดเสวนา เจาะลึก supply chain ปลูก สกัด และรักษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกัญชา จากผู้ป่วยสู่ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้เปิดคลิปวิดีโอของ Dr. Gene Fein ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และกล่าวว่า กัญชาถือเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นกัญชาบริสุทธิ์ ไม่เจือปนสารเคมี
เดลินิวส์	-เสนอข่าว รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ม.พะเยา เปิดเผยว่า ม.พะเยา และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา “โครงการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” เพื่อร่วมมือทางวิชาการวิจัยและสนับสนุนวิธีการวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์ตำรับยาแผนไทยจากสมุนไพรกัญชา
มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น	-เสนอข่าว นายดำรง รัตนชินกร นายกสมาคมการท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 20-21 พ.ค. 2562 จะจัดงานเสวนา “กัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย” โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศักดิ์สุภารีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี และ บ.เบญจอนันตรา จก. ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมีวิทยากร เช่น นายสุกษม อามระดิษ อดีตเลขาธิการ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง นายบัณฑิต นิชมาภา (ลุงตู่) ลงทะเบียนได้ที่ <a href="https://forms.gle/1a2sJdZhWzmDKxku6">https://forms.gle/1a2sJdZhWzmDKxku6</a> ค่าเข้างาน 420 บาท ค่าเข้างานและฟังการเสวนา 2,000 บาท และได้ประสาน สสจ.ปราจีนบุรี ให้รับแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค โดยสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้รพ.นำนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สปริงนิวส์	-เสนอข่าว รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดเผยความคืบหน้าการวิจัยสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพร และกัญชา เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลอง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ ว่า ขณะนี้มีเซลล์มะเร็งที่พร้อมใช้ทำการทดสอบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์ อ้อดเทอร์โบ ดับเครื่องชน</p> <p>มติชน คอลัมน์ วีรพงษ์ รามางกูร</p>	<p>ในท้องปฏิบัติการณ์แล้ว และเตรียมเดินทางโครงการโดยใช้เทคนิคการสกัดทางเคมีอินทรีย์แบบต่าง ๆ แยกออกมาเพื่อเปรียบเทียบ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจากหน่วยงานเอกชน 1 ล้านบาท หากพบว่าไม่มีพิษ สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ จะทดลองในสัตว์ทดลอง ซึ่งตรงหากได้ผลดี จะสามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า จ.ชัยนาท มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 6 คน</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ องค์การเภสัชกรรม กับก้าวสำคัญ ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไทย</p> <p>-กล่าวว่า แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้ แต่ก็ยังอยู่ในวงจำกัด หากพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาล เชื่อว่าจะมีการเร่งรัดนโยบายกัญชาเสรีให้เป็นจริง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ถ้าบริหารจัดการถูกต้อง กัญชาอาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกร แก้ปัญหาความยากจน แต่เป็นห่วงเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าให้ปลูกและสูบอย่างเสรี ต้องมีกลไกควบคุมเข้มงวด</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาเรื่องกัญชายังถกเถียงและมีความไม่ชัดเจนมากมายว่าผิดกฎหมายหรือไม่ และหากจะปลูกกัญชาต้องทำอะไร มีรัฐบาลใหม่แล้วจะทราบแน่นอน</p> <p>-เสนอบทความว่า นโยบายเกี่ยวกับกัญชาควรจะทำให้สามารถผลิตเพื่ออุตสาหกรรมยารักษาโรคต่างๆ ได้ แม้แต่การเสพเพื่อสันทนาการก็น่าจะทบทวนเหมือนสุราและบุหรี่</p>
<p>Facebook</p>	<p><b>การทำรากฟันเทียมเถื่อน</b></p> <p>-มีการแชร์ข้อมูลจากผู้โพสต์ชื่อ WANLAPAR WICH AISAKUL ระบุข้อมูลพร้อมแนบรูปว่า นอกจากการจัดฟันเถื่อนแล้ว ยังมีการรักษารากฟันเทียมเถื่อน โดยการใช้ตะปูปักกระหม่อมทำรากฟันแทนไทเทเนียมที่ใช้ในทางการแพทย์ จึงโพสต์เตือนทุกคนพร้อมย้ำว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริง ๆ ของแพทย์รายหนึ่ง</p>
<p>มติชน</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ทีวีช่อง NBT</p>	<p><b>ปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุชัช ภาณุจันพิมาย ปลัด สธ. เปิดอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของสธ.ประจำปี 2562 ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 3,025 คน ก่อนลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่ 21 พ.ค.นี้เป็นต้นไป แบ่งเป็น แพทย์ 2,150 คน ทันตแพทย์ 523 คน และเภสัชกร 352 คน ได้เปิดให้เลือกจังหวัดที่จะไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดยแพทย์ ทันตแพทย์ใช้ทุน 3 ปี ส่วนเภสัชกรใช้ทุน 2 ปี แพทย์จบใหม่ทุกคนในปีแรกจะไปปฏิบัติงานที่รพท./รพช. 9 เดือน เพื่อฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลังจากนั้นจะต้องปฏิบัติงานในรพช.จนครบ 3 ปี</p>
<p>มติชน สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT มติชนออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p> <p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจันพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้กำกับให้สสจ.ทุกแห่ง แนะนำแนวทางการป้องกันโรคไขหวัดใหญ่กับประชาชน โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่ ครบ 5 หมู่ เพิ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็ก 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. ขอรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ พยายามว่าโรคไขหวัดใหญ่จะมีการระบาดมากในปีนี้ โดยตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนเม.ย.2562 พบผู้ป่วย 1.5 แสนราย เสียชีวิต 10 ราย เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีผู้ป่วย 2 แสนราย แต่ละปีมีแผนฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ แบ่งเป็น ของกรมฯ และการให้วัคซีนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งในส่วนนี้จะใช้งบประมาณของสปสช. โดยมีการนำเข้าวัคซีน 4 แสนโดสงบประมาณ 400 ล้านบาท เริ่มทยอยฉีดแล้วตั้งแต่ปลายเม.ย. 2562 สำหรับการฉีดวัคซีนกลุ่มอื่นๆ คณะอนุกรรมการเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้พิจารณาให้วัคซีนในกลุ่มเด็กวัยเรียน ในปีงบประมาณ 2563 โดยอาจจะเพิ่มระดับชั้นปี. 1 - ม.6 อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณา ส่วนนี้มีประมาณ 9,600,000 คน ต้องเพิ่มงบประมาณอีกเกือบ 1 พันล้านบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด newsplus.co.th</p>	<p><b>โรคหืด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวในจัดประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายครั้งที่ 15 ว่า สธ.เห็นว่าโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีแผนจัดบริการเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>รศ.นพ.วีชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานเพียง 30% เท่านั้น การจัดประชุมมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามแนวทางการรักษาระดับสากลที่มีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขหรือสมาชิกเครือข่ายที่ทำคลินิกได้มาตรฐานอยู่แล้ว ช่วยกันขยายรูปแบบและแนวทางการรักษาไปสู่ระบบบริการปฐมภูมิ เข้าถึงผู้ป่วยส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษา รวมถึงสร้างเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ไปยังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน อาทิ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. และร้านขายยาคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงลดความแออัดในรพศ.</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โรคไตวายเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 จ.ราชบุรี ที่โรงแรมแอมทรี บูทีก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย นพ.ชาติริ บานชื่น ที่ปรึกษารมว.สธ. บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อลดและชะลอไตเสื่อมในระบบสุขภาพ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน</p>
<p>Bangkok Post MGR Online</p>	<p><b>ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ “ก้าวสู่สู่วัย ออกกำลังกายในน้ำกันล้มน้ำ” ว่า จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุมีการพลัดตก หกล้ม เฉลี่ยวันละ 140 ครั้ง เสียชีวิตวันละ 2 คน นอกจากนี้ยังทำให้บาดเจ็บรุนแรง เช่น สะโพกหักปีละกว่า 3 พันคน ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง สถานที่เกิดเหตุมักเกิดภายนอกบ้าน ส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด ก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน ร้อยละ 66 และตกหรือล้มน้ำจากบันไดหรือขั้นบันได ร้อยละ 5.6 ทางที่ดีคือการป้องกันตัวเอง โดยผู้สูงอายุและญาติควรประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทรงตัว ที่เว็บไซต์ <a href="http://WWW.THAINCD.COM">WWW.THAINCD.COM</a> ออกกำลังกายที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละราย ปัจจุบัน กรมฯ ได้ร่วมกับกรมอนามัย ทำงานร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งมีการสร้างสระน้ำเพื่อส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำเอาตัวรอดในเด็ก ให้นำมาใช้ส่งเสริมการออกกำลังกายทางน้ำสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ป้องกันการหกล้ม</p>
<p>สยามรัฐ voicetv.co.th innnews.co.th matichon.co.th thaiquote.org bangkokbiznews.com mgronline.com</p>	<p><b>อันตรายจากยาไดคลาซีแพม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไดคลาซีแพม เป็นยาคลายเครียดกลุ่มเดียวกับไดอาซีแพมที่แพทย์ใช้รักษาภาวะวิตกกังวลผิดปกติ ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง และมีความรุนแรงกว่าไดอาซีแพม 10 เท่า ไม่นำมาใช้เป็นยาในทางการแพทย์เนื่องจากไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ โดยพบว่าเสพติดได้ง่ายแม้ใช้ในขนาดปกติ และสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 10 วันหลังใช้ยา ในต่างประเทศมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการใช้ยาไดคลาซีแพมเกินขนาดร่วมกับยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ในประเทศไทยไดคลาซีแพมยังไม่มีกฎหมายควบคุม จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่มีการแพร่ระบาดมากในต่างประเทศ มักลักลอบจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต หากใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ติดต่อกันในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาเกินขนาดได้ง่าย ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://WWW.PMINDAT.GO.TH">WWW.PMINDAT.GO.TH</a></p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>โปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยติด 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีอัตราผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุดในโลก โดยจากการคาดการณ์ทางสถิติพบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคมากถึง 1.2 แสนราย เสียชีวิตปีละ 12,000 ราย แต่ค้นพบและนำเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาได้เพียง 80,000 ราย</p> <p>พญ.ผลิน กมลวิทย์ ผอ.สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ระบุว่า สิ่งที่เป็นกังวลคือ ในผู้ป่วย 80,000 ราย ที่เข้าสู่ระบบการรักษาทางการแพทย์ พบว่าป่วยเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูงถึง 1,000 ราย ซึ่งใช้งบประมาณในการรักษาค่อนข้างสูง จึงมีการนำโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค (TUBERCULOSIS CASE MANAGEMENT : TBCM) มาใช้ โดยเป็นร่วมกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สปสช. ที่ตั้งใจพัฒนาระบบปฏิบัติการดังกล่าวมานานกว่า 3 ปี เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ สามารถดึงข้อมูลเพื่อติดตามอาการได้
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>เครื่องมือเลี้ยงลูก 4.0</b></p> <p>-เสนอstrup สสส. และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ "AFTER SCHOOL : รอลูกหลังเลิกเรียน" เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองกับลูกหลานวัยรุ่น (อายุ 12-18 ปี) เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง FACEBOOK, YOUTUBE, LINE และWWW.AFTERSCHOOLONLINE.TV หรือเพจ สสส.และ TOOLMORROW เนื้อหาจะชวนผู้ปกครองสำรวจความรู้สึกนึกคิดของลูก เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในครอบครัว โดยเน้นการปรับพฤติกรรมพ่อแม่ ด้วยการนำเสนอเรื่องจากประสบการณ์จริงของครอบครัวหนึ่ง ภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ใน 10 ปัญหาหลัก เช่น ติดเกม ติดมือถือ ลูกไม่มั่นใจ ฯลฯ</p> <p>พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รอง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่มักเกิดขึ้นคือผู้ปกครองไม่เคยคิดว่าแค่การพูดดี ๆ ต่อกันจะทำให้ครอบครัวเปลี่ยนได้ มักยึดติดว่า ต้องเสียงดัง ต้องทำให้ลูกกลัว ต้องใช้อำนาจลูกถึงจะเชื่อฟัง เนื้อหาแพลตฟอร์มออนไลน์นี้จะช่วยทำให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ว่า แคมป์เทคนิคการสื่อสารเพิ่มลูกก็พร้อมเปิดใจมากขึ้น</p>
ข่าวสด เดลินิวส์ เว็บข่าวสด	<p><b>สภากทม.ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิตประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยว่า มีผู้พยายามทำร้ายตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชม.ละ 6 คน ทำสำเร็จปีละ 4,000 คน ก่อความสูญเสียปีละ 400 ล้านบาท กลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราและสารเสพติด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้ว ผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ซึ่งกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ 4-100 เท่าตัว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. จึงได้เสนอญัตติขอให้สภา กทม. ตั้ง กกก.วิสามัญ 16 คน ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและจิตเวช ใช้เวลา 90 วัน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว	<p><b>สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพร.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สธ. และมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช จัดทำโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคาร 10 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p><b>ปัญหาเด็กติดโทรศัพท์มือถือ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงปัญหาเด็กไทยติดโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากการสำรวจพบว่านักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงวัยรุ่น กว่าร้อยละ 50 หยิบโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกหลังตื่นนอน และใช้เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเข้านอน ส่งผลให้เกิดอาการสมาธิสั้น การใช้สมองในส่วนความทรงจำลดลง และอารมณ์มีแนวโน้มรุนแรงฉุนเฉียวง่ายขึ้น ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรกำหนดเวลาให้เด็กเล่นโทรศัพท์ไม่เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง พาเด็กออกทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เอาใจใส่ดูแลสอดส่องพฤติกรรมใกล้ชิด หากพบมีอาการผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยา</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รพ.ปลูกผักปลอดสารพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มนู ศุกลสกุล นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมโครงการหอผู้ป่วยในสีเขียว รพ.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ชมแปลงปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงของ ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยแลนด์ 4.0 มีการปรับสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์บริเวณระเบียงและหน้าอาคาร โดยการทำแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้พื้นที่บริเวณระเบียงตึกผู้ป่วยปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมนำผักที่ปลูกในกระถางมาวางไว้ตามชั้นบันไดเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยเยียวยารักษาด้านร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ</p>
แนวหน้า	<p><b>มาตรฐานฟู้ดทรัค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คันทั่วประเทศ เป็นอาหารคาร์วร้อยละ 57 อาหารหวานร้อยละ 14 และเครื่องดื่มร้อยละ 29 กว่าร้อยละ 70 อยู่ในกรุงเทพฯ กรมฯ จึงนำร่องรวมกลุ่มผู้ประกอบการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิก 136 ราย และในปี 2562 ได้ร่วมมือกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมการขนส่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทางบก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ มทร.พระนคร จัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย ทั้ง คน คริว รถ และ ตลาด ให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้ในธุรกิจฟู้ดทรัคได้อย่างเหมาะสม
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย ร่วมประชุมทางไกลการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม สสจ.เลย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออกแก่เครือข่ายและประชาชนในทุกระดับทุกพื้นที่และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพโดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานส่วนกลาง ณ กระทรวงสาธารณสุข</p>
77kaoded.com	<p><b>สสจ.ระนองเตือนโรคระบาดหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ระนอง ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง 3 โรค ที่มีระบาดในช่วงหน้าฝน ประกอบด้วย โรคมือ เท้า ปากในเด็ก โรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา หลังพบแนวโน้มอาจกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่อีกครั้งจากอากาศเปลี่ยนแปลง</p>
แนวหน้า	<p><b>แม่ลูก 8 จ.กระบี่ ขอความช่วยเหลือ</b></p> <p>-เสนอข่าว ครอบครัวแม่ลูก 8 ฐานะยากจน ลูก 2 คน ป่วยหนัก โดยลูกสาวอายุ 14 ปี ติดเชื้อในกระเพาะอาหารและเกล็ดเลือดต่ำ แพทย์ให้นอนรอดูอาการที่รพ.กระบี่ ส่วนลูกสาวอายุ 6 เดือน ติดเชื้อวัณโรค แพทย์รพ.สงขลานครินทร์นัดตรวจวันที่ 27 พ.ค. แต่ไม่มีเงินพาไปรพ. เคยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จึงมาร้องผ่านสื่อ</p>
มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์	<p><b>ศาลสั่งบ.มอนซานโต้จ่ายเงินชดเชย</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะลูกขุนในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้สั่งให้บริษัท มอนซานโต้ ผู้ผลิตยากำจัดวัชพืช ยี่ห้อราวด์อัฟที่มีส่วนผสมของสารไกลโฟเสต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง จ่ายเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้ได้รับความเสียหายรายใหม่ มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 64,000 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า ได้เห็นเอกสารภายในของบริษัทฯ ที่ชี้ให้เห็นว่าไม่เคยสนใจหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยกับผู้ใช้หรือไม่ และยังลงทุนหลายล้านดอลลาร์เพื่อโจมตีผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่คุกคามต่อผลประโยชน์ของบริษัท ด้านบ. เบเยอร์ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการตัดสินของคณะลูกขุนและจะยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อไป</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch